
Sæl verið þið ágæta sveitastjórn.  
Sá í fundargerð 22.01.2020 erindi mitt tekið fyrir hjá ykkur, beint er þar spurningu til mín um 
nákvæma áætlun þessara framkvæmda. 
Komið hefur í ljós með reynslu reksturs Turnsinns að þvottur reynist svo mikill að of dýrkeypt er að 
senda hann til þvotta í þvottahús. Þess vegna er fyrirhuguð þessi þvottahus innrétting . Gagnvart 
íbúðum kom í ljós við hönnun á einni íbúð starfsmanns, að svo litið þurfti til að breyta í tvær að það 
þótti fýsilegur  kostur. Gæti þá hugsast að leigja aðra út sem heimagistingu þar til  næsti ætliður tæki 
við keflinu.Litið til fyrri tíð við reksturs kjúklingabus að Klettum, höfðum við vinnufólk alla tíð og 
reyndist það afar vel þegar hægt var að bjóða uppa íbúð á hlaðinu. Minni umferð til og frá vinnu og 
fólkið undi sér betur með eigin íbúð . Sjáum ekki hvað ætti að vera öðruvísi nú. Ekki höfum neina 
vitneskju öll þessi ár um neina árekstra við starfsfólk okkar. Að framansögðu óskum við eftir að mega 
breyta hlutverki geymslu-hússins að Klettum?  
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